

Số: /TCKH

Côn Đảo, ngày 28 tháng 11 năm 2018

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị Đại biểu HĐND tiếp xúc trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện.

Kính gửi: Văn Phòng HĐND và UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 3411/UBND-VP ngày 23/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc tham mưu UBND huyện nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị Đại biểu HĐND tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện. Trong đó: Tại mục 5, Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện nội dung báo cáo giải trình 01 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong danh mục các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện.

*“ Hiện nay, du lịch đang phát triển, khách đến Côn Đảo (có nhiều khách nước ngoài) ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo phản ánh của du khách tại một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện chưa thực hiện công khai niêm yết giá, để xảy ra tình trạng “chặt chém” về giá, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý”.*

Về vấn đề này, Phòng Tài chính - Kế hoạch có ý kiến như sau:

1. Về công tác kiểm tra chấp hành các quy định của Nhà nước về việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá đã đăng ký, kê khai, niêm yết:

- Nhằm nâng cao công tác quản lý giá trên địa bàn huyện góp phần tăng cường thực hiện Pháp luật về giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong những năm qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện ban hành các Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá đã đăng ký, kê khai, niêm yết của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn hàng năm. Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/03/2018 của UBND huyện Côn Đảo về tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá đã đăng ký, kê khai, niêm yết; kiểm tra hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại; vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 13/06/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh nhà trọ, phòng trọ, nhà nghỉ khách sạn (dịch vụ lưu trú trên địa bàn) năm 2018 bổ sung Kế hoạch 61/KH-UBND huyện ngày 19/03/2018).

- Trong 11 tháng đầu năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra được 180 cơ sở kinh doanh nhà trọ, phòng trọ, 55 cơ sở kinh doanh lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ), 04 cơ sở kinh doanh lồng bè cá tại Vịnh Bến Đầm, 16 cơ sở

kinh doanh phương tiện vận tải, 01 Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Nam Đại sơn (Trạm trộn bê tông Bến Đầm).

Qua công tác kiểm tra hầu hết các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định về kê khai giá, niêm yết và bán theo giá đã đăng ký, kê khai, niêm yết; không có xảy ra tình trạng “chặt chém” bán không đúng giá nhất là trong những ngày lễ 30/4, 2/9 và cao điểm mùa du lịch ...

Bên cạnh công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tuyên truyền pháp Luật về giá, hướng dẫn hộ kinh doanh tổ chức niêm yết giá công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi trên bảng, trên giấy hoặc bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch để thuận tiện cho việc quan sát nhận biết của khách hàng. *(Quy định tại khoản 6, Điều 4 Luật số 11/2013/QH13 quy định của Luật giá).*

## 2. Công tác triển khai tham mưu và phối hợp:

- Phối hợp Phòng văn hóa và thông tin, Phòng Tư pháp tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật giá, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định như: Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 152/2014TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng đường bộ; Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định về Quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-Tham mưu UBND huyện Công văn số 1109/UBND-TCKH ngày 10/07/2015 về việc triển khai danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Côn Đảo gửi đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn huyện Côn Đảo; công văn số 1856/UBND-TCKH ngày 19/07/2018 của UBND huyện về việc bổ sung kinh phí lắp đặt thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ khách du lịch.

Trong năm 2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia, Phòng văn hóa và thông tin tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện lắp đặt thêm 34 bảng thông báo đường dây nóng tại bến cảng, chợ và một số khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn *(theo báo cáo số 156/BC-KDLQG ngày 14/11/2018 của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia)*. Tính đến nay, trên địa huyện đã có 59 bảng đường dây nóng (năm 2016 lắp đặt 25 bảng) được gắn tại bến cảng, chợ, các cửa hàng lưu trú, nhà hàng, quán ăn và các cửa hàng lưu niệm để tiếp nhận những thông tin, phản ánh của khách hàng để chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du lịch huyện Côn Đảo ngày một tốt hơn.

Theo phản ánh của cư tri một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện chưa thực hiện công khai niêm yết giá, để xảy ra tình trạng “chặt chém” về giá. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện kiểm tra đột xuất về việc chấp hành các quy định của Nhà nước về việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá đã đăng ký, kê khai, niêm yết của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo giải trình của Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, QL.

**TRƯỞNG PHÒNG**